

## LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa chăm sóc giữ gìn.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

## LỜI NGUYỆN TIỀN LỄ

Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mau nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin....

## LỜI TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN VI

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiệm Vượt Qua.

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hôn hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

## LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc; xin cho Bí Tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến, và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin...

## **BÀI ĐỌC I** (Gr20. 7-9)

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con,  
và con đã để cho Ngài quyến rũ.

Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.

Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ,  
để họ nhạo báng con.

Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên : “Bạo tàn ! Phá huỷ !”

Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày.

Có lần con tự nhủ : “Tôi sẽ không nghĩ đến Người,  
cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.”

Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bùng cháy trong tim,  
âm ỉ trong xương cốt.

Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được !

**Đó là lời Chúa**

## **ĐÁP CA** ( Tv 63, 2, 3+4,5+6 )

**Đáp: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,  
linh hồn con đã khao khát Chúa.**

1. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,  
tâm thân này mòn mỏi đợi trông,  
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

2. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,  
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

3. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời o chúc tụng,  
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.  
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,  
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

## **BÀI ĐỌC II** (Rm 12, 1-2)

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

**Đó là lời Chúa**

## PHÚC ÂM (Mt 16, 21-27)

### ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bây giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”

Đó là lời Chúa.

### LỜI NGUYỆN CHUNG.

**Chủ tế:** Anh chị em thân mến / được bổ sức bởi ơn kêu gọi của Thiên Chúa / Chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

+ **CD:** Lạy Chúa, xin dẫn dắt những ai đang rảo bước trên con đường theo Chúa.

1. Lạy Chúa, tin tưởng vào sự sống vĩnh cửu đời sau / chúng con nài xin ơn thánh / để dù cả trong khó khăn thử thách / chúng con vẫn hằng tin tưởng vào hiến tế tình yêu Cứu Độ / và tiếp tục rao truyền Tình Cha cho hết thảy mọi người.
2. Lạy Cha, xin chỉ cho chúng con biết / vương quốc của Cha luôn rộng mở cho tất cả mọi người /. Xin cho chúng con biết thực thi thánh Ý Cha trong mọi sự / hầu được dẫn dắt vào con đường Chúa Ki-tô đã đi.
3. Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình TẠO DỰNG /. Chúng con cầu xin Chúa biến đổi tâm hồn mỗi người chúng con / để chúng con cùng nhau chung tay kiến tạo nên một môi trường tươi đẹp hơn / là phản chiếu công trình ân sủng của Ngài.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

**Chủ tế:** Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con / xin đổ đầy niềm vui của Chúa xuống trên chúng con / là những người đang kiếm tìm nẻo đường Thánh Ý Chúa /. Ước chi chúng con một lòng sống trung thành với Con Chúa / Đấng đã cứu rỗi chúng con bằng chính Thập giá của Mình.

## CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 年間第22主日 A年

Ngày Thế Giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo

“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24b)



Tranh : “Đường lên Núi Sọ của Chúa Kito”  
Tác giả : Domenichino

Tháng bảo vệ mọi sự sống (từ 1/9 tới 4/10)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A  
3.9.2023